



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑,๓ มูลค่าข่าว ๔๐๙,๘๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สภุษาหน้า 1 เติสิหิวสิ

66

...น้ำใจที่ถูกลงไป ได้ออกไป แลเปลี่ยนด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน ช่วยแต่งแต้มประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ในห้องเรียน...”...นี่เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่มีกรทำสิ่งทีเกิดขึ้น อันสืบเนื่องจาก “โครงการปันน้ำใจสู่วิทย” ทีดำเนินการโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มาเป็นเวลานานถึง 15 ปีแล้ว ซึ่งโครงการนี้ก็มีมมสะท้อนต่อสังคมที่นำพารณา...

“ปันน้ำใจ” จากโรงเรียนในเมืองใหญ่...

ปันน้ำใจรูปแบบต่าง ๆ “สู่พื้นที่ชนบท”

ทั้งนี้ กับ “โครงการปันน้ำใจสู่วิทย” นี้ ทาง ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) แจกแจงว่า...โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดริเริ่มของครูในหมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อน จากการเกิดเหตุการณ์ “ภัยหนาว” ทีเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้มีผู้ประสบภัยหนาวจำนวนมาก

ในครั้งนั้น ทางโรงเรียนฯได้มีการระดมสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งการระดม-การบริจาคในครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการปันน้ำใจสู่วิทย” ทีต่อมาได้มีการเดินทักต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นประจำทุก ๆ ปี

ภายใต้รูปแบบการช่วยเหลือทีแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น การบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ “ภัยน้ำท่วม” รวมถึงการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ให้กับ “นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล” ซึ่งขาดแคลนทั้งโอกาส และปัจจัยทางการศึกษา...

นีอุปสรรคด้านการเรียนการสอน...

และรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

“โครงการนี้ทีสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล ซึ่งทีผ่านมาโรงเรียนฯก็ได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้มา



อย่างต่อเนื่อง และในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้ชีวิตในสังคม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับเด็กนอกเหนือจากในห้องเรียน”

...ผศ.ดร.นพดล ระบุ พร้อมทั้งแจกแจงต่อไปว่า...สำหรับ

ปี 2558 นี้ คณะอาจารย์ในหมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก็ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน เดินทางไปปันน้ำใจ



ที่โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการสนับสนุน **อุปกรณ์การเรียน** และรวมถึง **อุปกรณ์การเล่นกีฬา** สำหรับเด็ก ๆ

และการที่อาจารย์ของทางโรงเรียนฯลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลนั้น ในอีกด้านหนึ่งก็ยังช่วยทำให้ **เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน** ต่าง ๆ โดยอาจารย์ในหมวดดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก็ได้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทางไปในพื้นที่ ไปโนแหล่งโบราณคดี หรือโครงการพระราชดำริ แล้วนำกลับ



มา ถ่ายทอดให้กับนักเรียน รวมถึง **ปรับใช้กับการเรียนการสอน** ด้วย **“ในปีนี้นำอาจารย์ที่สนใจร่วมเดินทางไป โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางไปด้วย รวมถึงมีแนวคิดให้อาจารย์ชาวต่างชาติหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนฯ ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเทคนิคการสอนภาษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลด้วย”**...ผศ.ดร.นพดล ระบุ

ทางด้าน อาจารย์เนตรนภิส พัฒนเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม หัวหน้า **“โครงการปันน้ำใจสู่วิถีไทย”** ของโรงเรียนฯ เสริมว่า...ทุกวันนี้ยังมีโรงเรียนที่ขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนหนังสือ เด็ก ๆ เหล่านี้ขาดโอกาสและบางส่วนก็ต้องลาออกกลางคัน

สำหรับสิ่งที่โครงการฯนำไปบริจาค ก็มีทั้งเงินสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ส่วนที่เป็นสิ่งของนั้น ก็เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่ช่วยเสริมให้เด็กแข็งแรง ฯลฯ **“หลายพื้นที่ที่เดินทางไป ก็พบเด็กต่างสัญชาติที่เรียนร่วมกับเด็กไทยด้วย ซึ่งหลายโรงเรียนเปิดโอกาสให้ แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่แบ่งปันให้ แม้ไม่ใช่คนชาติพันธุ์เดียวกัน”**...หัวหน้าโครงการปันน้ำใจฯ ระบุ

ทั้งนี้ จากการสำรวจ พบว่ายังมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก ซึ่งความตั้งใจของโครงการ **“ปันน้ำใจสู่วิถีไทย”** โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในระยะหลัง ๆ คือนุ่งช่วยเหลือเด็ก **“แบ่งปันโอกาสให้เด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัด”** ขณะเดียวกัน น้ำใจที่ปันให้ ก็แลกเปลี่ยนกลับมาด้วยการได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน เป็นประสบการณ์ที่ถ่ายทอดต่อสู่เด็ก ๆ ในเมือง

“ปันน้ำใจ” โครงการดังกล่าวนี้ “นำวิถีไทย” และก็ยัง “สืบทอดวิถีไทย” กับเด็กในเมือง... “วิถีแห่งการแบ่งปัน” วิถีที่ทุกคนเริ่มมีน้อย.